

Số *1003* /BCT-TKNL

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Biến đổi khí hậu đang là một trong những thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao và an ninh toàn cầu. Giảm phát thải khí nhà kính, giảm dấu vết carbon trong chuỗi sản xuất là xu thế tất yếu toàn cầu trong những thập kỷ tới. Tại Hội nghị Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26), Việt Nam và gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Giờ Trái đất là Chiến dịch toàn cầu, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu. Chiến dịch hướng tới một Trái đất xanh sạch đẹp. Tại Việt Nam, Bộ Công Thương chủ trì thực hiện hưởng ứng liên tục trong 15 năm qua. Sự kiện Giờ Trái đất đã thu hút được sự tham gia của 63/63 tỉnh, thành trên cả nước với nhiều tầng lớp, đối tượng tham gia, đem lại hiệu quả tuyên truyền cao và thiết thực.

Đất nước đang đứng trước vận mệnh mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Hành trình chuyển đổi xanh đặc biệt là chuyển dịch năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đặt ra rất nhiều thách thức, yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, bộ ngành, cơ quan từ cấp trung ương tới địa phương và cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Với hiệu ứng lan toả của sự kiện Giờ Trái đất, phát huy kết quả thực hiện qua các năm, tháng 3 năm 2025, Bộ Công Thương tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025” với thông điệp **“Chuyển dịch xanh – Tương lai xanh”**.

Nhằm tạo hiệu quả tuyên truyền cao, có sức lan toả mạnh mẽ, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động sau:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông kêu gọi toàn dân đồng hành cùng

Chính phủ thực hành tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025. (Bộ tài liệu tuyên truyền do Bộ Công Thương thực hiện được đăng tải tại Trang Thông tin điện tử www.tietkiemnangluong.com.vn Mục Ấn phẩm truyền thông);

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng kêu gọi toàn dân đồng hành cùng Chính phủ thực hành tiết kiệm năng lượng và hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025 lồng ghép với Chương trình tiết kiệm điện của địa phương thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo;

- Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 22 tháng 3 năm 2025.

- Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia giải chạy hưởng ứng phong trào “Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025” theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ <https://tapchicongthuong.vn/>. Giải chạy tổ chức từ ngày 8/3/2025 đến 31/3/2025.

Bộ Công Thương mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để Chương trình được tổ chức thành công, thiết thực, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Công Thương các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TKNL(ĐT).



Quyết mã QR để tham gia
Giải chạy trực tuyến hưởng ứng phong trào
“Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng
Giờ Trái đất năm 2025”

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Long

